



VIETCATHOLIC

☪

Director: Rev. Paul Van Chi Chu

Tel: +61 410 552 650 – email: paulvanchi@yahoo.com

General Secretary: Truc Ngoc Nguyen

Tel: +61 418 926 986 – email: trucnguyen58@gmail.com

TÂM THƯ VIETCATHOLIC.

Sydney, ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Trọng Kính Quý Đức Hồng Y,
Quý Đức Tổng Giám Mục,
Quý Đức Giám Mục,
Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ,
Quý Cộng Tác Viên, Quý Độc Giả toàn cầu,
và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,

Nhân dịp Mùa Giáng Sinh Kỷ Niệm 25 năm VietCatholic được thành lập bởi Cha Gioan Trần Công Nghị với sự cộng tác của Kỹ Sư Đặng Minh An từ năm 1996. Ban Điều Hành VietCatholic xin kính chúc đến toàn thể Quý Vị một Mùa Giáng Sinh yêu thương, an bình, và hạnh phúc.

Nhân dịp Kỷ Niệm Ngân Khánh 25 năm trân quý này, Ban Điều Hành VietCatholic, Quý Cộng Tác Viên, và Quý Độc Giả toàn cầu xin Tạ Ơn Thiên Chúa, Hiền Mẫu La Vang, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã luôn phù trợ và chúc lành cho VietCatholic trong Ôn Gọi Truyền Thông. Chúng con chân thành cảm ơn Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng Giám Mục, Quý Giám Mục, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Tác Viên, Quý Độc Giả toàn cầu, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa, đã luôn nâng đỡ và đồng hành với chúng con bằng nhiều cách khác nhau, để VietCatholic được dưỡng nuôi và loan truyền Tin Mừng đến Quý Vị qua những thông tin cần thiết trong thời đại hiện tại, theo lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô: “Chúng con hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mk. 16:15).

VietCatholic đã luôn theo Tôn Chỉ và Mục Đích của Truyền Thông Xã Hội Công Giáo qua Sắc Lệnh *Inter Mirifica* năm 1963 mời gọi: “*Giáo Hội có quyền sử dụng và làm chủ bất cứ một loại truyền thông xã hội nào, tùy theo sự cần thiết hay lợi ích cho việc giáo dục Kitô Hữu và cho việc mưu cầu phần rỗi các linh hồn.*” Đồng thời, VietCatholic luôn gắn bó với Giáo Huấn của Giáo Hội qua Sứ Điệp Ngày Quốc Tế Truyền Thông năm 2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đề cao sự tôn trọng phẩm giá và giá trị của nhân vị: “*Nếu các công nghệ kỹ thuật mới phải phục vụ cho thiện ích của các cá nhân và xã hội, thì những người sử dụng chúng phải tránh sự chia sẻ những lời nói và hình ảnh làm mất phẩm giá con người, và như thế loại trừ những gì đang nuôi dưỡng lòng hận thù và sự bất bao dung, những gì làm giảm giá về đẹp và sự sâu kín của giới tính con người, những gì khai thác những người yếu đuối và những người dễ bị thương tổn.*”

Kỷ Niệm 25 năm VietCatholic, Ban Điều Hành VietCatholic, Quý Cộng Tác Viên, và Quý Độc Giả toàn cầu xin chân thành tri ân Cha Cố Giám Đốc Gioan Trần Công Nghị, Kỹ Sư Đặng Minh An, và Quý Cộng Tác Viên còn sống hay đã qua đời, đã cố gắng điều hành VietCatholic qua những thăng trầm và thách đố, để tiếp tục rao truyền Tin Mừng qua Truyền Thông. Nhân dịp này, chúng con cũng nhớ đến và tri ân tất cả Quý Cộng Tác Viên và Quý Độc Giả yêu thương, đã tích cực nâng đỡ và đóng góp cho VietCatholic xuyên suốt 25 năm qua. Chúng con nhớ đến và cầu nguyện cho Cha Cựu Giám Đốc Gioan Trần Công Nghị, Quý Cộng Tác Viên, và Quý Độc Giả, đã yên nghỉ bình an trong Đức Kitô.

Hành Trình 25 năm của VietCatholic trước mặt, chúng con kính xin Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng Giám Mục, Quý Giám Mục, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Tác Viên, Quý Độc Giả toàn cầu, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa, tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ chúng con trong hành trình tương lai. Với giai đoạn mới này, chúng con tha thiết và ước mong kính xin toàn thể Quý Vị tích cực tham gia cộng

tác với chúng con qua công việc gửi thông tin, tài liệu Công Giáo, và các bài viết cho Ban Điều Hành và Cộng Tác Viên của chúng con, để VietCatholic thăng tiến và phát huy trong sự phong phú và đa dạng hơn, thích ứng với thời đại được thay đổi hàng giờ hàng ngày trong cuộc sống hiện tại.

Trong tâm tình Tạ ơn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, Hiền Mẫu La Vang, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, qua Tâm Thư này của VietCatholic, chúng con trân trọng và chân thành cảm ơn Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng Giám Mục, Quý Giám Mục, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Tác Viên, Quý Độc Giả toàn cầu, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa. Trong Giai Đoạn mới này, sau khi Ban Điều Hành VietCatholic cùng nhau gặp gỡ, cầu nguyện, và bàn thảo, chúng con kính gửi đến Quý Vị Tân Ban Điều Hành VietCatholic nhiệm kỳ 3 năm 2021 đến 2024 trong Tâm Thư này.

Kính xin Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng Giám Mục, Quý Giám Mục, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Tác Viên, Quý Độc Giả toàn cầu, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa tiếp tục nâng đỡ, đồng hành, cộng tác, và cầu nguyện cho VietCatholic, để VietCatholic luôn làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài trong tâm tình phục vụ qua sứ mạng Truyền Thông Công Giáo.

Trân trọng trong Chúa Kitô và Hiền Mẫu La Vang.

TM/ Ban Điều Hành VietCatholic.



Rev. Paul Chu Văn Chi, MA, JP.

BAN ĐIỀU HÀNH VIETCATHOLIC

NHIỆM KỲ 2021-2024

Lm. Paul Chu Van Chi, Australia.

Giám Đốc – Director.

Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Australia.

Phó Giám Đốc Nội Vụ - Vice Director for Internal Affairs.

Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, USA.

Phó Giám Đốc Ngoại Vụ - Vice Director for External Affairs.

Kỹ Sư JB. Đặng Minh An, Australia.

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật - Vice Director for Technical Affairs.

Giáo Sư Louis Nguyễn Long Thao, USA.

Phó Giám Đốc Kế Hoạch Nhân Sự - Vice Director for Planning.

Mr Phaolô Nguyễn Ngọc Trúc, Australia.

Tổng Thư Ký - General Secretary.

Mr Giuse Nguyễn Việt, USA.

Tổng Thủ Quỹ - General Treasurer.

Mr Giuse Đào Đồng, USA.

Phụ Tá Tổng Thủ Quỹ - Assistant General Treasurer.